

ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG BÌNH THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC

XUÂN HẠNH



Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen cho CNVCLĐ điển hình tiêu biểu.

“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng đã được các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Bình triển khai tích cực, tạo được những bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Việc học tập Bác từ những điều giản dị nhất đã được các cấp công đoàn gắn với các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và hiệu quả.

Phong trào lan tỏa mạnh mẽ

Ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Sau 5 năm thực hiện phong trào, cán bộ, đoàn viên, NLD đã được nâng cao nhận thức và hành động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện về học tập và làm theo Bác. Đòi hỏi CNVCLĐ không ngừng học tập, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình luôn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của các cấp ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung triển khai phong trào “Đoàn viên, NLD Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác” và các phong trào thi đua trong học tập, công tác và sản xuất kinh doanh như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giải việc nước, đảm việc nhà”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với



Anh Cao Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh là một tấm gương làm theo lời Bác.

Một tấm gương tiêu biểu

Là một người điển hình trong phong trào thi đua làm theo lời Bác, anh Cao Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh có bề dày thành tích trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Những năm qua, anh liên tục đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trên cương vị Chủ tịch CĐCS, anh là cầu nối giữa Ban Giám đốc công ty và NLĐ. Anh luôn quan tâm, đề xuất Ban Giám đốc chăm lo đời sống, thu nhập và điều kiện việc làm cho NLĐ; nâng thu nhập của NLĐ năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất và tinh thần cũng ngày càng nâng lên. Hằng năm, công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn với việc thực hiện kế hoạch sản xuất tại công ty. Các cuộc thi được tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại công khai, minh bạch và khen thưởng thích đáng.

Nhiều năm làm lãnh đạo công ty kiêm Chủ tịch CĐCS, anh Cao Ngọc Anh luôn được NLĐ trân quý, nể phục. Anh chia sẻ: "Để hoàn thành tốt công việc thì trước hết mình phải làm bằng tất cả tâm huyết để đảm bảo hài hòa giữa sự phát triển của công ty và đời sống của NLĐ. Tôi tâm niệm thi đua học theo tấm gương của Bác là bản thân mình nói phải đi đôi với làm, làm việc trách nhiệm và hiệu quả; đối với NLĐ, mình cần phải gần gũi, lắng nghe để thấu hiểu và chia sẻ". □

tiêu cực", phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức, có sức lan toả sâu rộng, được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Thông qua đó, các cấp công đoàn Quảng Bình đã phát huy tinh thần tự chủ của các tập thể lao động, tính năng động, sáng tạo của NLĐ, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.

Trong 5 năm qua, đã có 275 CNVCLĐ tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen. Trong đợt sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2020, có 9 tập thể và 12 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND tỉnh xây dựng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ. Các chương trình sơ kết phong trào, biểu dương, khen thưởng được tổ chức

vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5).

Việc học tập, làm theo tấm gương của Bác gắn với nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được triển khai thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Trong đó, có việc thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên để ổn định cuộc sống. Trong 5 năm qua, Công đoàn Quảng Bình đã thăm hỏi, hỗ trợ cho 300 nghìn lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" cho gần 300 đoàn viên; hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Các cấp công đoàn đã xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm để hỗ trợ các trường hợp đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo có điều kiện để chữa bệnh, quyên góp hỗ trợ đoàn viên nghèo vay vốn. Các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức đã tạo động lực, động viên CNVCLĐ không ngừng vươn lên trong lao động sản xuất, học tập và công tác.